



ด่วนมาก

ที่ มท 0893.2/ว

1912

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300

28 กันยายน 2552

เรื่อง การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว1256 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดให้มีการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการลูกเสือท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการรวมใจ ถวายความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน โอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา โดยกำหนดจัดงานชุมนุมฯระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2552 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอสตรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดเบื้องต้นให้จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว นั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม และมีศักยภาพสูง รับเป็นเจ้าภาพการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติฯ ในครั้งนี้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด จึงขอชักชวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ และการส่งหมู่ลูกเสือ/เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติฯ โดยขอความร่วมมือให้จังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์ส่งหมู่ลูกเสือ/เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติฯ พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553

1.1 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองศรีราชา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพ ให้ตั้งงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 เพื่ออุดหนุนให้เทศบาลเมืองศรีราชาตามจำนวนหมู่ลูกเสือ/เนตรนารี ที่ส่งเข้าร่วมงาน (20,000 บาท/ 1 หมู่)

1.2 หากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 ประกาศใช้แล้ว และไม่ได้ตั้งรายการอุดหนุน โครงการดังกล่าวไว้ให้โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม สำหรับเทศบาลให้ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 มาตรา 67 ทวิ ด้วย

1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งลูกเสือ/เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น แห่งชาติฯ อปท.นั้นจะต้องมีคำสั่งให้บุคคลเดินทางไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดให้ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 ก่อน จึงจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการให้กับบุคคลดังกล่าวได้

2. การส่งหมู่ลูกเสือ/เนตรนารี

2.1 ให้จังหวัดที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลการส่งหมู่ลูกเสือ/เนตรนารีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติฯ พิจารณาคำเนินการ โดยเร่งด่วน โดยแจ้งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบตามแบบรายงานที่กำหนด ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2552

2.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ส่งหมู่ลูกเสือ/เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติฯ ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่องมาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาคำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันต์ วรรณวโรทร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

โทร. 0-2241-9021 – 3 ต่อ 122 โทรสาร ต่อ 112 , 113